

Phát huy dân chủ - chìa khóa thành công

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng, làm cho nhân dân nhận thức đúng hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hiện 63 tỷ đồng là số tiền xã An Vinh (Quỳnh Phụ) đã huy động để xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và không có nợ đọng. Trong đó, ngân sách các cấp đầu tư 46,4 tỷ đồng, còn lại hơn 16 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, con em xa quê, doanh nghiệp ủng hộ. Toàn bộ nguồn lực này được sử dụng vào việc xây dựng hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi khác phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Đạt được kết quả đó, theo đồng chí Phạm Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã là do địa phương đã làm tốt việc phát huy dân chủ trong xây dựng NTM. Hầu hết các vấn đề về chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí đều được đưa ra để nhân dân bàn và quyết định. Quyên lăm chủ của người dân được phát huy tối đa, vì vậy, trong những năm qua, nhân dân trong xã đã tự nguyện góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày



Điện mạo nông thôn xã Đông Minh (Tiền Hải).

công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn... Về đích NTM từ năm 2014 song đến nay các tiêu chí vẫn được cán bộ và nhân dân xã Thụy Ninh (Thái Thụy) chủ trọng giữ vững và nâng cao, trong đó điển hình là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở văn hóa. Xã đã xây dựng thêm 3 đình làng với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công. Từ

năm 2018 đến nay, toàn xã đã làm được trên 12km đường giao thông, tổng số tiền nhân dân đóng góp trên 3,35 tỷ đồng. Theo đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã: Những kết quả Thụy Ninh đạt được có dấu ấn đậm nét của việc phát huy dân chủ ở cơ sở, điển hình là thực hiện dân chủ trong việc huy động các nguồn lực. Việc huy động dân được cán bộ và nhân dân các thôn bàn bạc cụ thể, trong đó nguồn đóng

góp của nhân dân cũng như nguồn xã hội hóa được công khai, không có tình trạng ép dân đóng góp, kêu gọi con em xa quê ủng hộ, cùng nhân dân nâng cấp các tiêu chí. Cùng với An Vinh và Thụy Ninh, thực hiện dân chủ trong xây dựng NTM, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã công khai, minh bạch các chủ trương, cơ chế, các nguồn lực, các khoản huy động đóng góp của nhân

dân; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, tiến hành nghiệm thu các công trình hoàn thành bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ. Nhân dân được thảo luận, bàn bạc, tham gia ý kiến và thống nhất xây dựng phương án, để ăn chỉnh trang đồng ruộng, việc thu các loại quỹ, phí, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện để nhân dân phát huy trí tuệ, chung tay góp sức tham gia xây dựng NTM. Do thực hiện tốt việc công khai, dân chủ các nội dung trong xây dựng NTM nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, sự nghiệp xây dựng NTM của tỉnh đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 259/263 xã hoàn thành 19 tiêu chí. Ngoài chủ trọng thực hiện tốt dân chủ trong xây dựng NTM, thực hiện Pháp lệnh số 34, thời gian qua, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất

về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Hầu hết các địa phương đã xây dựng các quy chế và tổ chức lấy ý kiến nghiêm túc các nội dung công khai theo quy định của Pháp lệnh; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân tham gia vào chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Các xã, phường cũng tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp giám sát hoặc giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, MTTQ và các đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên tại địa phương, việc quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã, thực hiện các chế độ, chính sách... Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Thông qua việc thực hiện dân chủ, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, tạo động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐÀO QUYÊN

6 tháng đầu năm toàn tỉnh kết nạp 745 đảng viên

Thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên mới được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện bảo đảm đảm vững chắc, đúng quy trình, tiêu chuẩn, quy định. Việc lựa chọn quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, cuối khóa có kiểm tra, đánh giá chất lượng, cấp giấy chứng nhận để làm căn cứ cho cấp ủy cơ sở và chi bộ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 686 đoàn viên ưu tú và quần chúng tích cực, kết nạp 745 đảng viên mới.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn, đô thị, vùng có đạo, đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân...

ANH ĐÀO

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ DUY TRÌ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 345 TỔ, ĐỘI TỰ QUẢN

6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình duy trì hiệu quả hoạt động của 19 tuyến đường tự quản trị 19 phường, xã; 345 tổ, đội tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, canh phòng, chống đột nhập với 1.865 hội viên; phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh phường Kỳ Bá thu 1 quả pháo sáng, Hội Cựu chiến binh phường Đề Thám thu 0,5kg pháo tết... Các tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông đã tổ chức cho 100% các hộ trên địa bàn dân cư ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật của về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, toàn thành phố không có điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐỨC DŨNG

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Phụ lần thứ IV



Lãnh đạo Tỉnh đoàn tham quan triển lãm các thành tựu khởi nghiệp của thanh niên huyện Quỳnh Phụ.

Sáng ngày 5/7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Quỳnh Phụ đạt được nhiều kết quả. Các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có nhiều nội dung phù hợp với thanh niên, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên được mở rộng theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức hội bình quân đạt trên 70%. 100% cơ sở hội khởi công thôn cơ sở hình thành gia xây dựng nông thôn mới; mỗi cơ sở hội xã, thị trấn có từ 8 - 10 mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm... Công tác hội và phong trào thanh niên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu; hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TRỊNH CƯỜNG

Khi doanh nghiệp vì người lao động

Trong 3 năm (2016 - 2018), toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp được tặng kỷ niệm chương "Doanh nghiệp vì người lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý cho những doanh nghiệp luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động (NLD).

Được tặng kỷ niệm chương "Doanh nghiệp vì người lao động", các doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện: bảo đảm về mức lương, tỷ lệ và mức đóng bảo BHXH, BHYT, hợp đồng lao động và tỷ lệ lao động ổn định; không bị tình trạng nợ lương, chậm lương, đình công và phân biệt đối xử; thực hiện tốt quy chế dân chủ và thỏa ước lao động tập thể; sử dụng và đãi ngộ NLD của doanh nghiệp về thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội và hoạt động bồi dưỡng thể chất, tinh thần, nhất là chất lượng việc làm của NLD; tạo thuận lợi cho hoạt động của công đoàn quần từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Yếu tố thu hút NLD đến với Công ty đó là việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLD được Công ty rất chú trọng. Ngay từ khi thành lập, nơi làm việc của công nhân đã được Công ty trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại. Bao quanh các xưởng, Công ty trồng rất nhiều cây xanh tạo không khí trong lành,



Chăm lo bữa ăn ca cho người lao động tại Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.

động, đến nay Công ty đã thu hút trên 2.700 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Yếu tố thu hút NLD đến với Công ty đó là việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLD được Công ty rất chú trọng. Ngay từ khi thành lập, nơi làm việc của công nhân đã được Công ty trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại. Bao quanh các xưởng, Công ty trồng rất nhiều cây xanh tạo không khí trong lành,

thoáng mát. Mùa hè Công ty lắp đặt hệ thống làm mát tự động tại các nhà xưởng. Trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLD, ngoài việc tuân thủ theo các quy định của Bộ luật Lao động, Công ty còn có nhiều chính sách đãi ngộ đối với NLD, cụ thể mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cao hơn so với quy định vùng. Để động viên công nhân trong 3 tháng hè nắng nóng, Công ty hỗ trợ cho mỗi công nhân 3,6

triệu đồng, ngoài ra còn hỗ trợ phụ cấp chuyên cần, nuôi con nhỏ. Đặc biệt, đối với lao động nữ mang thai Công ty có chế độ riêng và được khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, Công ty duy trì các hoạt động mở hòm thư góp ý hàng tuần để tổng hợp kiến nghị của NLD về công tác quản lý doanh nghiệp. Tổ chức thực ban tư vấn NLD định kỳ hàng tháng để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLD cũng như giải đáp thắc mắc của NLD trong quá trình làm việc. Chị Nguyễn Thị Mùi, công nhân Công ty chia sẻ: Tôi đã từng làm việc ở một số doanh nghiệp nhưng với Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam chỉ nhánh Thái Bình tôi và tất cả công nhân ở đây luôn được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần, các quyền lợi đối với NLD được thực hiện công khai, nghiêm túc theo quy định, Công ty cũng có nhiều chế độ đãi ngộ đối với NLD nên chúng tôi rất yên tâm làm việc.

Với những doanh nghiệp có vốn đầu tư trong

nước, hoạt động chăm lo cho NLD cũng được nhiều doanh nghiệp rất quan tâm từ điều kiện làm việc đến chế độ chính sách, tiền lương... Công ty TNHH Xuất khẩu da giấy Thành Phát đang tạo việc làm cho hơn 1.300 công nhân với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng. Hàng năm, Công ty luôn trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, xây dựng môi trường làm việc bảo đảm cho công nhân. Các chế độ, chính sách luôn được Công ty thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ xăng xe, ăn trưa cho công nhân bảo đảm dinh dưỡng, hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 1 năm, hỗ trợ tiền chuyên cần... Ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Doanh nghiệp phát triển vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ công sức đóng góp, xây dựng của NLD. Do vậy, chúng tôi luôn đầu tư vào NLD. Cuộc sống của họ ổn định thì mới phấn khởi làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Công ty cam kết luôn quan tâm, chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập, quyền lợi hợp pháp của NLD... Năm 2018, Công ty vinh dự được nhận kỷ niệm chương "Doanh nghiệp vì người lao động".

Chăm lo cho NLD là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Ngày

nay, cạnh tranh thị trường bao gồm cả cạnh tranh phúc lợi để thu hút NLD và giữ chân NLD. Lợi ích của NLD và doanh nghiệp có quan hệ tương hỗ. Doanh nghiệp coi trọng lợi ích của NLD sẽ khuyến khích NLD có trách nhiệm, làm việc chất lượng, hiệu quả, tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của NLD, vì đó là kết quả làm việc và cống hiến của NLD, đồng thời cho phép doanh nghiệp cải thiện đời sống NLD. Hơn nữa, trong bối cảnh còn không ít doanh nghiệp thiếu tôn trọng các quyền lợi của NLD thì những doanh nghiệp vì NLD chính là những tấm gương cần được tôn vinh để ngày càng nhân rộng... Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, việc biểu dương doanh nghiệp góp phần tạo động lực, khích lệ đơn vị tiếp tục và không ngừng đầu tư, chăm lo, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho NLD. Thông qua đây, giúp ngành chức năng phát hiện thêm những cách làm hay trong chăm lo đời sống NLD, từ đó nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp khác. Thời gian tới, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục đồng hành với các đơn vị hướng đến chăm lo cho NLD.

NGUYỄN CƯỜNG

Như trước kia Yoga chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn thì vài năm trở lại đây Yoga đã có mặt ở cả những vùng nông thôn. Mang lại lợi ích sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi và đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao của người dân nên Yoga sớm được mọi người đón nhận. Ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết: Yoga là phương pháp rèn luyện thể chất hiệu quả. Những năm gần đây, Yoga lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Tại Thái Bình, ngay khi xuất hiện, Yoga đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Chỉ tính riêng ngày quốc tế Yoga vừa qua, hàng trăm thành viên đến từ các câu lạc bộ (CLB) trong

Yoga về nông thôn

tỉnh đã có mặt và tham gia đông đảo. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào luyện tập Yoga trên địa bàn tỉnh. Nhận thấy lợi ích từ việc tập luyện Yoga, nhiều địa phương trong tỉnh đã thành lập các CLB Yoga. Đến nay, 8/8 huyện, thành phố đều có CLB Yoga. Thành viên các CLB chủ yếu là nữ giới với nhiều độ tuổi khác nhau. Đến với Yoga, người tập được hòa mình vào tiếng nhạc, thực hiện những động tác nhẹ nhàng, cách hít thở sâu, hít thở bằng bụng và điều khiển nhịp thở... Yoga giúp người tập cải thiện cả thể chất và tinh thần. Vì thế,

Yoga đã trở thành thói quen luyện tập không thể thiếu của nhiều người.

Hàng ngày, cứ 5 giờ sáng, bà Trần Thị Sim, thành viên CLB Yoga xã Minh Lăng (Vũ Thư) lại đạp xe tới nhà văn hóa xã để tập Yoga. Bà Sim chia sẻ: CLB ra đời đã đáp ứng mong mỏi của nhiều phụ nữ quê tôi. Tuổi đã cao, thường xuyên bị đau khớp gối nhưng từ ngày luyện tập Yoga tôi thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể, chân đỡ đau, đầu óc minh mẫn hơn. Thấy tôi khỏe mạnh, người thân trong gia đình rất phấn khởi. Tôi mong những người có điều kiện hãy tham gia

luyện tập Yoga để nâng cao sức khỏe cho bản thân mình.

Chị Vũ Thị Bích Chung, chủ nhiệm CLB Yoga Tâm An (Vũ Thư) cho biết: Bản thân tôi là người rất đam mê Yoga. Sau khi luyện tập Yoga, thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể, tôi đã tham gia khóa đào tạo huấn luyện trên Hà Nội với mong muốn chia sẻ bộ môn này tới nhiều người, nhất là người dân nông thôn. Trước nguyện vọng của người dân xã Minh Lăng, tôi đã nhận lời về dạy. Sau 2 tháng thành lập CLB, tôi thấy chị em ở đây rất hào hứng và chăm chỉ luyện tập. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục đồng hành với CLB trong thời gian tới.

Khi chưa đến với Yoga, nhiều người nghĩ Yoga rất

khó tập bởi các tư thế uốn dẻo đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng thực tế Yoga có rất nhiều bài tập cho từng lứa tuổi. Vì thế, ai cũng có thể tập được. Thực tế hiện nay, nhiều CLB có cả các bạn ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Tại Thái Thụy có riêng một CLB Yoga dành cho trẻ em. Chị Phạm Thị Thủy Hằng, chủ nhiệm CLB Yoga Thái Thụy cho biết: 3 năm nay, CLB đều có lớp tập Yoga dành riêng cho các cháu nhỏ. Gần 30 cháu theo tập có độ tuổi từ 4 - 16. Với trẻ nhỏ, Yoga có tác dụng rất tốt trong việc phát triển chiều cao, tạo sự tự tin và năng động nên nhiều phụ huynh rất thích cho con đi tập.

Luyện tập Yoga rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, theo nhiều giáo viên dạy

Yoga, cái khó trong giảng dạy là thành viên các CLB ở nhiều độ tuổi, mỗi người mắc bệnh khác nhau. Thêm vào đó, mỗi xã thường chỉ có một lớp nên khó có thể chia nhỏ để giảng dạy. Do vậy, giáo viên phải quan sát học viên để đưa ra những

bài tập chung phù hợp cho tất cả mọi người. Các bài tập nâng cao, kỹ thuật uốn dẻo thường khó có thể áp dụng để dạy ở những lớp Yoga có nhiều độ tuổi khác nhau theo học.

Đời sống ngày một nâng lên, nhu cầu rèn luyện sức

khỏe cũng được người dân quan tâm hơn. Song để Yoga mang lại hiệu quả tốt nhất, người dân nên luyện tập thường xuyên, đúng hướng dẫn và phải biết lắng nghe cơ thể, luyện tập theo sức của mình.

HOANG LANH



Câu lạc bộ Yoga xã Minh Lăng (Vũ Thư) có một số thành viên hơn 70 tuổi tham gia.